



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม ฝ่ายพัสดุ โทร ๐-๒๕๕๐-๗๗๘๗  
 ที่ สธ ๑๐๐๑/ว ๑๗๒๒๒ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐  
 เรื่อง แจ้งเวียนหนังสือจากหน่วยงานภายนอก

เรียน ผู้อำนวยการสำนักฯ

ตามหนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท ๐๗๑๔.๓/ว๑๑๕๖ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย (ปรับปรุงครั้งที่ ๒), ที่ มท ๐๗๑๔.๓/ว๒๐๖๑ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองวันน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว, ที่ มท ๐๗๑๔.๓/ว๒๐๖๒ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองสาคู จังหวัดชลบุรี, ที่ มท ๐๗๑๔.๓/ว๒๐๖๔ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนนายายอาม และผังเมืองรวมชุมชนทรายขาว - ทับช้าง จังหวัดจันทบุรี และที่ มท ๐๗๑๔.๓/ว๒๐๖๕ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนเสนางคณิกม จังหวัดอำนาจเจริญ นั้น

สำนักงานเลขาธิการกรม ฝ่ายพัสดุ ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง แจ้งเวียนหนังสือจากหน่วยงานภายนอก เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบ ดังเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบด้วย จะเป็นพระคุณ

<input checked="" type="checkbox"/> บริหาร	<input type="checkbox"/> Pre	<input type="checkbox"/> พัฒนาระบบ
<input type="checkbox"/> Post	<input type="checkbox"/> กำหนดฯ	<input type="checkbox"/> นโยบายฯ
<input type="checkbox"/> แผนไทยฯ	<input type="checkbox"/> โปรแกรม	<input type="checkbox"/> โปรดพิจารณา
<input checked="" type="checkbox"/> โปรดแจ้งเวียน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*[Handwritten Signature]*

นางทิพย์ ตั้งศิริภรณ์  
 เลขานุการกรม

*[Handwritten Signature]*

(นางสาวสุกัญญา เจียรพะพงษ์)  
 ผู้อำนวยการสำนักฯ

คุณ รัชนิวรรณ  
 โปรด  แจ้งเวียน  
 ปิดประกาศ

*[Handwritten Signature]*

(นางสาวสุกัญญา ศรีรัมย์)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

สำนักฯ (อช.)  
 เลขรับที่ 2556  
 วันที่ 7 มี.ค. 2560 เวลา 15.33

กรมโยธาธิการและผังเมือง  
 เลขที่รับ ๑๑ ส.๑  
 วันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๐ ๑๖.๕๗  
 วันที่รับ ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๐

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
 เลขที่รับ ๗๕๓๘  
 วันที่ 27 ก.พ. 2560 13.42  
 เวลา 28 ก.พ.



ที่ มท ๐๗๑๔.๓/ว ๑๑๕๖

ฝ่ายผลิต  
 เลขที่รับ ๓๓๗  
 วันที่ 2 ส.ก. 2560  
 เวลา ๗.๕๕

กรมโยธาธิการและผังเมือง  
 ๒๑๘/๑ ถนนพระรามที่ ๖  
 เขตพญาไท กทม. ๑๐๕๐๐

๒๖ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. คำบรรยายเขตผังเมืองรวมเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) จำนวน ๒ แผ่น
  ๒. แผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) ขนาด A๓ จำนวน ๑ แผ่น
  ๓. แผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) บนแผนที่ของกรมแผนที่ทหาร ขนาด A๓ จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีการกำหนดเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) บริเวณพื้นที่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อดำเนินการออกกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘

ฉะนั้น หากหน่วยงานของท่านมีที่ดิน ถนน กฎหมาย หรือระเบียบ รวมทั้งโครงการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ในบริเวณพื้นที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) ที่ได้ลงนามอนุญาต/อนุมัติแล้ว ขอได้โปรดแจ้งรายละเอียดพร้อมส่งสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กรมโยธาธิการและผังเมืองทราบ ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือฉบับนี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางและจัดทำผังเมืองรวมดังกล่าว และถ้ามีความเห็น ข้อเสนอแนะประการใดเกี่ยวกับการวางผังเมืองรวมในพื้นที่ดังกล่าว โปรดแจ้งให้กรมโยธาธิการและผังเมืองทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

เลขที่รับ ๑๑ ส.๑  
 เลขที่โปรดทราบและพิจารณา ๒๐๖๖๑  
 นางทิพย์ฯ ตั้งสิริสงวน  
 เลขานุการกรม

๑๕๖

(นายไฉนาร กักยโรจน์กุล)

รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ปฏิบัติราชการแทน  
 อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

๒๗ ก.พ. ๒๕๖๐  
 เลขที่โปรดทราบและพิจารณา ๒๐๖๖๑

นางทิพย์ฯ ตั้งสิริสงวน

๒๐๖๖๑

๒๐๖๖๑

(นายวันชัย ลัดยาคูดีพงศ์)

สำนักวิศวกรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง ส่วนแผนที่

โทร ๐ ๒๒๐๑ ๘๑๐๑

โทรสาร ๐ ๒๒๔๕ ๘๙๖๐

เลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๒๘ ก.พ. ๒๕๖๐

## คำบรรยายเขตผังเมืองรวมเมืองหนองคาย (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

ครอบคลุมพื้นที่ 27 ตำบล ใน 5 อำเภอ ของจังหวัดหนองคาย ได้แก่ ท้องที่ตำบลพระพุทธรบาท ตำบลบ้านหม้อ ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ ตำบลกอนาง ตำบลน้ำโมง ตำบลท่าบ่อ ตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ ตำบลเวียงคุก ตำบลกวนวัน ตำบลเมืองหมี่ ตำบลปะโค ตำบลโพธิ์ชัย ตำบลวัดธาตุ ตำบลค้ายบกหวาน ตำบลบ้านเตื่อ ตำบลหินโงม ตำบลหนองกอมเกาะ ตำบลหาดคำ ตำบลโพนสว่าง ตำบลในเมือง ตำบลพระธาตุบังพวน ตำบลมีชัย ตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร และตำบลวัดหลวง ตำบลจุมพล ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย พื้นที่เขตผังเมืองรวมเมืองหนองคายประมาณ 962.48 ตารางกิโลเมตร โดยผังเมืองรวมเมืองหนองคายมีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดแม่น้ำโขง จากเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตำบลพระพุทธรบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ กับตำบลผาดั้ง อำเภอสังคม ไปทางทิศตะวันออกตามเส้นเขตการปกครอง ตำบลพระพุทธรบาท ตำบลบ้านหม้อ ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ ตำบลกอนาง ตำบลท่าบ่อ ตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ ตำบลเวียงคุก ตำบลปะโค ตำบลเมืองหมี่ ตำบลกวนวัน ตำบลมีชัย ตำบลในเมือง ตำบลหาดคำ ตำบลหินโงม ตำบลสีกาย ตำบลบ้านเตื่อ อำเภอเมืองหนองคาย และตำบลวัดหลวง ตำบลจุมพล ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย กับตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย กับตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย กับตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย กับตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตำบลจุมพลกับตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตำบลวัดหลวงกับตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตำบลวัดหลวงกับตำบลนาหนั่ง อำเภอโพนพิสัย เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตำบลวัดหลวงกับตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตำบลวัดหลวงกับตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตำบลบ้านเตื่อ อำเภอเมืองหนองคาย กับตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตำบลบ้านเตื่อ อำเภอเมืองหนองคาย กับตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย กับตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตำบลหินโงม อำเภอเมืองหนองคาย กับตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย กับตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย กับตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย กับตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตำบลค้ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย กับตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตำบลค้ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย กับตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตำบลโพนสว่าง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย กับตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย กับตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี



ทิศใต้ ติดต่อกับ เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตำบลสระใครกับตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร  
เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตำบลสระใครกับตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร และเส้นแบ่งเขตการปกครอง  
ระหว่างตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย กับตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย  
กับตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง  
หนองคาย กับตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง  
หนองคาย กับตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตำบลโพนสา กับตำบลบ้านถ่อน  
อำเภอท่าบ่อ เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตำบลโพนสา กับตำบลบ้านเตือ อำเภอท่าบ่อ เส้นแบ่งเขตการ  
ปกครองระหว่างตำบลท่าบ่อกับตำบลบ้านเตือ อำเภอท่าบ่อ เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตำบลท่าบ่อ  
กับตำบลบ้านวุ่น อำเภอท่าบ่อ เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตำบลท่าบ่อกับตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ  
บรรจบถนนไม่ทราบชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ทราบชื่อ บรรจบทางหลวงชนบท  
นค. 3042 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนทางหลวงชนบท นค. 3042 ระยะทางประมาณ 650 เมตร บรรจบ  
ห้วยราษฎร์ ไปทางทิศเหนือตามลำห้วยราษฎร์ บรรจบคลองน้ำโมง ไปทางทิศเหนือตามคลองน้ำโมง บรรจบเส้น  
แบ่งเขตการปกครองระหว่างตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ กับตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ เส้นแบ่งเขต  
การปกครองระหว่างตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ กับตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ เส้นแบ่งเขต  
การปกครองระหว่างตำบลพานพร้าวกับตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ เส้นแบ่งเขตการปกครอง  
ระหว่างตำบลบ้านหม้อกับตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตำบล  
บ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ กับตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตำบล  
พระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ กับตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตำบล  
พระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ กับตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่าง  
ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ กับตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม

